

**ตัวชี้วัด :** ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ร้อยละ ๘๕)

**สถานการณ์**

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้นำนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สู่การปฏิบัติในทุกอำเภอ ๗ แห่ง กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการ (สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง) ทบทวนการจัดตั้งคณะกรรมการฯ พชอ. และจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อค้นหาประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอละอย่างน้อย ๒ ประเด็น ค้นหาประเด็นพชอ. จากระดับหมู่บ้านในเวทีประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชุมการพัฒนาตำบลร่วมคัดเลือกประเด็นปัญหาสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กำหนดประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตภาพรวมทั้งจังหวัดทุกอำเภอ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนประเด็นที่ ๒ ตามปัญหาบริบทของพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตภาพองค์รวม ได้แก่ อำเภอเมืองตราด, อำเภอเขาสมิง, อำเภอบ่อไร่และอำเภอเกาะช้าง ประเด็นพชอ. การดูแลผู้สูงอายุ LTC อำเภอคลองใหญ่และอำเภอแหลมงอบ ประเด็นพชอ. การดูแลผู้ที่มีภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสังคม และอำเภอเกาะกูด ประเด็นพชอ. อุบัติเหตุทางน้ำ โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็น พชอ. สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล มีผลลัพธ์การดูแลกลุ่มเปราะบาง การดูแลผู้สูงอายุ LTC จำนวน ๗๐๘ ราย, ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน ๙,๔๐๐ ราย และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง : IMC จำนวน ๑๒๑ ราย ผลการประเมินตามเกณฑ์ UCCARE ภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน ๔ ต้นแบบที่ดี ได้แก่ อำเภอคลองใหญ่ประเด็นพชอ. โควิด-19 และอำเภอเขาสมิงประเด็นพชอ. การดูแลผู้สูงอายุ LTC และการดูแลกลุ่มเปราะบาง : ผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) เชื่อมโยงกับการดูแล ของ ๓ หมอ (หมอคนที่ ๑ : อสม., หมอคนที่ ๒ : เจ้าหน้าที่รพ.สต. และหมอคนที่ ๓ : แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ทั่วไป )

**มาตรการ/แผนงานโครงการ และกิจกรรมการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖**

กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ
๑. การกำหนดประเด็นพชอ. ๒. การขับเคลื่อนพชอ. แบบบูรณาการ(ตามประเด็นพชอ. และการดูแลกลุ่มเปราะบาง)	๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอละ ๑๐,๐๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. การเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงาน	๓. กิจกรรมการเยี่ยมเสริมพลังโดยทีมจังหวัดร่วมกับทีมพชอ. แต่ละอำเภอ	๓. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (งบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สสจ.ตราด)
๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานพชอ. ระดับจังหวัด	๔. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานพชอ. ระดับจังหวัด	๔. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (งบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สสจ.ตราด)

**ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ )**

๓.๑ จัดทำโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทุกอำเภอ ๗ โครงการ งบประมาณอำเภอละ ๑๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ กำหนดกิจกรรมการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัดในอำเภอพื้นที่ฝั่ง ๕ แห่ง (อำเภอเมืองตราด,อำเภอเขาสมิง, อำเภอปอไร่อำเภอคลองใหญ่และอำเภอแหลมงอบ) พื้นที่เกาะอำเภอเกาะช้างและเกาะกูดบูรณาการกับการนิเทศงานคปสอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นพชอ. ผ่านโปรแกรม CL UCCARE

๓.๔ จัดทำโครงการการพัฒนาและประเมินผลคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ระดับจังหวัดตราด ดำเนินการภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ตัวอย่างสำเนาโครงการพชอ.แนบท้าย)

๓.๕ ผลการดำเนินงานตาม Small success ระยะ ๑๒ เดือน

๓.๕.๑) ทุกอำเภอทบทวนและจัดทำคำสั่ง พชอ.ปี ๒๕๖๖

๓.๕.๒) ทุกอำเภอมีการประชุมคัดเลือกประเด็นสำคัญตามบริบทของพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อย ๒ ประเด็น เพื่อวางแผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

๓.๕.๓) ทุกอำเภอกำหนดเป้าหมายการดูแลกลุ่มเปราะบางตามบริบทของพื้นที่

๓.๕.๔) ทุกอำเภอมีการประเมินตนเองตามแบบการประเมิน UCCARE และวางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด

๓.๕.๕) ทุกอำเภอมีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานพชอ.

๓.๖) การกำหนดประเด็นพชอ. และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานพชอ.ในแต่ละประเด็นพชอ.ของทุกอำเภอ จังหวัดตราดมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกอำเภอ ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ตำบล (พชต.) และหมู่บ้าน มีการประชุมเพื่อกำหนดประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

**ตารางที่ ๑** แสดงประเด็นพชอ.ของแต่ละอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	อำเภอ	ประเด็นคุณภาพชีวิต	
		ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๒
๑	เมืองตราด	การดูแลผู้สูงอายุ LTC	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๒	เขาสมิง	การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย LTC	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๓	คลองใหญ่	การดูแลผู้ที่มีภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสังคม	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๔	ปอไร่	การดูแลผู้สูงอายุ LTC	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๕	แหลมงอบ	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การดูแลผู้สูงอายุ LTC
๖	เกาะช้าง	การดูแลผู้สูงอายุ LTC	อุบัติเหตุทางบก
๗	เกาะกูด	อุบัติเหตุทางน้ำ	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

--	--	--	--

ตารางที่ ๒ แสดงการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานพขอ. ตามตัวชี้วัด

อำเภอ	ประเด็นพขอ.	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หมายเหตุ
เมืองตราด เขาสมิง บ่อไร่ แหลมงอบ เกาะช้าง	การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย LTC	ผู้สูงอายุและผู้ป่วย Long Team Care ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๖.๗๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ, ประเมินผลลัพธ์และรายงานในระบบโปรแกรม CL UCCARE
คลองใหญ่	การดูแลผู้ที่มีภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสังคม	ผู้ที่มีภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสังคมได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐	
แหลมงอบ	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	มีชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อย ๑ ชุมชน	ชุมชนบ้านท้ายเขาหมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเชี่ยว	
เกาะช้าง	อุบัติเหตุทางบก	ผู้ประสบอุบัติเหตุทางบกเสียชีวิตลดลง ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๕๐	เสียชีวิต ๑ ราย (ปี ๖๕ เสียชีวิต ๒ ราย)
เกาะกูด	อุบัติเหตุทางน้ำ	ผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำเสียชีวิตลดลง ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่มีผู้เสียชีวิต (ปี ๖๕ เสียชีวิต ๑ ราย)
เมืองตราด เขาสมิง บ่อไร่ คลองใหญ่ เกาะกูด	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ชุมชนมีการลดปริมาณ,คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะอย่างน้อย ๑ ตำบล (ตำบลต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม)	๕ ตำบล	รายชื่อตามตารางที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงานพขอ.ตามประเด็นพขอ.ที่ ๑ และ ๒ ประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด พบว่า มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พขอ.) และดูแลกลุ่มเปราะบางที่ครอบคลุม ทั้ง ๒ ประเด็นใน ๗ อำเภอ ได้แก่ กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วย LTC จำนวน ๕๑๕ คน,ผู้ที่มีภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสังคม จำนวน ๓๕ คน,ผู้ติดยาเสพติดและได้รับการบำบัด จำนวน ๘๖ คน, ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางบกจำนวน ๒๑๒ ราย และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางน้ำจำนวน ๔๘ ราย ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตารางข้อ ๓.๗ และอำเภอที่กำหนดประเด็นพขอ.ลำดับที่ ๒ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์การดำเนินงานโดยมีชุมชนและตำบลต้นแบบจัดการขยะ จำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) จำนวน ๑๓๒ ราย รายชื่อตำบลต้นแบบจัดการขยะตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ เป้าหมายการดูแลกลุ่มเปราะบางตามประเด็นพขอ. และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)

ลำดับที่	อำเภอ	ประเด็นพขอ.				การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)	
		ประเด็นที่ ๑	จำนวนกลุ่มเปราะบาง (ราย)		ประเด็นที่ ๒		ตำบลต้นแบบจัดการขยะและกลุ่มเปราะบาง (ราย)
๑	เมืองตราด	การดูแลผู้สูงอายุ LTC	จำนวนผู้อายุ LTC	๒๑๒	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ตำบลวังกระแจะ	๔๗ (รพ.ตราด)
๒	เขาสมิง	การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย LTC	จำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วย LTC	๒๐๓	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ตำบลประณีต	๒๗ (รพ.เขาสมิง)
๓	คลองใหญ่	การดูแลผู้ที่มีภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสังคม	จำนวนผู้ที่มีภาวะยากลำบาก	๓๕	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ตำบลคลองใหญ่	๑๑ (รพ.คลองใหญ่)
๔	บ่อไร่	การดูแลผู้สูงอายุ LTC	จำนวนผู้อายุ LTC	๑๙	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ตำบลด่านชุมพล	๒๓ (รพ.บ่อไร่)
๕	แหลมงอบ	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวนผู้ติดยาเสพติดและได้รับการบำบัด	๘๖	การดูแลผู้สูงอายุ LTC	จำนวนผู้อายุ LTC ๓๐ ราย	๑๘ (รพ.แหลมงอบ)
๖	เกาะช้าง	การดูแลผู้สูงอายุ LTC	จำนวนผู้อายุ LTC	๕๑	อุบัติเหตุทางบก	จำนวนผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางบก ๒๑๒ ราย	๖ (รพ.เกาะช้าง)
๗	เกาะกูด	อุบัติเหตุทางน้ำ	จำนวนผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางน้ำ	๔๘	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ตำบลเกาะกูด	-๐-

สรุปผลการดำเนินงานและประเมินตนเองตามเกณฑ์ UCCARE ระดับ ๔ คะแนน อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ( ๗ แห่ง)

## นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ (Day Care) ในชุมชน” อำเภอเมืองตราด ดำเนินงานภายใต้กองทุนหนองคันทรนคนไข้ติดเตียงท่านกั้งดี ภายในศูนย์กายอุปกรณ์บาร์มีท่านกั้งดี วัดหนองคันทรน ตำบลหนองคันทรน อำเภอเมืองตราด (ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์จังหวัดตราด:กลุ่มสาธิตจังหวัดตราด) ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เมืองตราดประเด็นพชอ.การดูแลผู้สูงอายุ LTC และการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ของอำเภอเมืองตราดเชื่อมโยงกันในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พชอ.,PCU,NPCU และอสม.) และการดูแลคุณภาพชีวิตฯ ผ่านกลไก ๓ หมอ เปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๖-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้บริการเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันศุกร์ที่ ๔ ของเดือน) มีผู้สูงอายุ LTC และผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ NPCU หวังน้ำขาว, NPCU หนองเสม็ดและ NPCU โพรงตะเฒ่า อำเภอเมืองตราด เข้ารับบริการจำนวน ๑๙ ราย ได้รับการบริการและดูแลอย่างต่อเนื่องจากนักกายภาพบำบัด ทีมสหวิชาชีพของ NPCU และอสม.ที่รับผิดชอบผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ผลการดำเนินงานผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติกิจกรรมประจำวันได้ จำนวน ๒ ราย ส่งผลดีต่อผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่รพ.ตราด ทำให้ลดค่าใช้จ่าย ลดการแออัดและการรอคอยของโรงพยาบาลแม่ข่ายได้

### ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ชื่อ-สกุล : นางกัญญา เชื้อเงิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๗๔๘ ๒๘๕๓

E-mail : Kanyatuk@hotmail.com